

ชื่นชมเด็ก ม.6 เชียงคานคว่ำรางวัล "คัดลายมือ" วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

นำเสนอเมื่อ : 6 ก.ย. 2560

[สยามรัฐ] - คัดลายมือ คือเอกลักษณ์ไทย

ชื่นชมเด็ก ม.6 เชียงคานคว่ำรางวัล "คัดลายมือ" วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
โดยน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ ๙ "ต้องหยุดการทุจริตให้สำเร็จ และไม่ทุจริตเสียเอง"
มาเผยแพร่

วันที่ 5 ก.ย.60 ที่ สพม.19 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(สพม.) เขต 19 ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.เกษราพร ชาปาน นักเรียนชั้น ม.6/1 และนางกมลชน กรวยทอง
ครูผู้ฝึกสอนโรงเรียนเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ที่ได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรมคัดลายมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
โครงการรักษาภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)

ต้องหยุดการทุจริตให้สำเร็จ และไม่ทุจริตเสียเอง..."

...พระราชาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันด้วยทรงเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็นอันตรายต่อประเทศไทย จึงทรงเรียกร้องให้ยุติการทุจริต ดังพระราชาธิบดีข้างต้นที่พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖

ขณะนั้นถึงเวลาหรือยังที่พี่น้องชาวไทยจะมองและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในบ้านของเราว่าเราเคยหรือไม่ว่างกับพฤติกรรมที่เรียกว่า "ทานห้า" ซึ่งเกิดจากการทำงานโดยมีค่าน้ำประปายักษ์มาให้เป็นลสิ่งตอบแทน ทั้งในรูปตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เมื่อรับไปเรื่อยๆ จึงเคยชินถึงขั้นเรียกร้องและกลายเป็น "การฉ้อราษฎร์" คือ การหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรถูกประชาชนด้วยการวัดใจ ซุ่มๆ หรือเบียดบัง เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง และเคยหรือไม่ว่างกับการ "บงกชอง" ซึ่งหมายถึงการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของประเทศชาติเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องเช่นกัน บางท่านอาจบอกว่า โครๆ เขาก็ทำกันทั้งนั้นไม่เห็นเสียหาย แต่แท้จริงแล้วพฤติกรรมดังกล่าวคือการคอร์รัปชัน ซึ่งจัดเป็นปัญหาสำคัญของชาติปัญหาหนึ่ง การจะกำจัดคอร์รัปชันให้สิ้นไปจากกรรมที่ติดชินติดถอนยากถอนโคนไม่ใช่ภาระหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากการรวมพลังทุกภาคส่วนของกรรมที่ติด โดยเริ่มด้วยการปลูกจิตสำนึกให้ชาวชาติประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ศรัทธาด้วยพระคุณล้นบาท เป็นผู้มีจิตสาธารณะ คนธรรมดาไม่คอร์รัปชัน คือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ทำงานอย่างผู้มีอุดมการณ์ เพื่อสร้างแนวร่วมในการหยุดยั้งการคอร์รัปชัน ขณะเดียวกันผู้บังคับบัญชาจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อคนพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนระบบก็ต้องพร้อมที่จะรองรับด้วยการส่งเสริมยกย่องคนดีเพื่อให้ผู้กระทำดีรักษาความดีอย่างต่อเนื่องและให้เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามเนื่องจากผลของการกระทำที่ดี และจัดให้มีระบบลงโทษผู้คอร์รัปชันด้วยความรวดเร็วเป็นธรรม เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่คิดจะคอร์รัปชันให้รู้สึกเกรงกลัว ไม่กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนั้นการเฝ้าระวังตรวจสอบควรต้องได้รับการปฏิรูปเพื่อให้เกิดความคล่องตัวทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะเดียวกันประชาชนและข้าราชการต้องพร้อมมีส่วนร่วมในการต่อต้านพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องของปัจจุบันกับการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายที่ทำลายชาติบ้านเมืองทีละน้อย ถ้าเราทุกคนหนึ่งเฉยต่อการคอร์รัปชันเหมือนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปรากฏการณ์ธรรมชาติ ก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำลายชาติบ้านเมือง ภายใน ๓๐ ปีเมืองไทยคงไม่เจริญเพราะเราไม่หยุดการทุจริตและยิ่งซ้ำร้ายถ้าเราทุจริตเสียเอง

ขอบคุณภาพจาก สยามรัฐออนไลน์
ขอบคุณที่มาภาพและข่าวจาก สยามรัฐออนไลน์ 5 กันยายน 2560